



ที่ สพ ๕๑๐๒๙/ ๔๖๒๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๖ ถนนประชาธิปไตย
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๕๑๐๒๙/๔๓๐๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยกำหนดวันสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (สอบข้อเขียน) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (สอบสัมภาษณ์) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.suphan.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชู จันทรสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร ๐-๓๕๕๒-๑๘๙๙

โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๑๙๓๓

www.suphan.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยกำหนดวันสอบคัดเลือกฯ วันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการประมวลผลคะแนนของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และ ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๔,๙๗,๙๘ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	สังกัด	คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	น.ส.ปิยชนก สุตมฺช	อบจ.สุพรรณบุรี	๗๔.๗๕	๖๗	๘๑.๕๙	๒๒๓.๒๔	๗๔.๕๑	
		นักจัดการงานทั่วไป							
		ชำนาญการ							

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


 (นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี